



ประกาศโรงเรียนขุนยวมวิทยา  
เรื่อง มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙)

ด้วยโรงเรียนขุนยวมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้ดำเนินการจัดทำ มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙) ตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ นั้น

โรงเรียนขุนยวมวิทยา จึงขอประกาศ มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙) เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายประสิทธิ์ เข้มสุวรรณ )  
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา

**มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน**  
**ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)**  
**โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

มิติ	มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34	มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา	มาตรการเสริม	มาตรการหลัก	มาตรการเสริม
<p>1.ความปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อโรค</p>	<p>1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงบริเวณจุดแรกที่เข้าสถานศึกษาโดยให้ดำเนินการคัดกรองทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาทุกครั้งและต้องมีการคัดกรองอย่างต่อเนื่องทุกวัน</p> <p>2. ให้นักเรียน บุคลากร และผู้ในสถานศึกษา หรือหน้ากอนามัย ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา</p> <p>3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ใบหน้า ตา จมูก ปาก ไม่จำเป็น</p>	<p>1. ให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกัน หลังใช้งานทุกครั้ง</p> <p>2. จัดให้มีพื้นที่ที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือเล่นกลุ่มย่อย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร</p> <p>3. ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช่สิ่งของร่วมกับผู้อื่น</p> <p>4. จัดให้มีห้องพยาบาลสำหรับแยกผู้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจออกจากผู้มีอาการป่วยระบบอื่น</p> <p>5. จัดให้มีการสื่อสารความรู้ การป้องกันโรคโควิด19 แก่</p>	<p>1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงบริเวณจุดแรกที่เข้าสถานศึกษาโดยให้ดำเนินการคัดกรองทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา ทุกครั้งและต้องมีการคัดกรองอย่างต่อเนื่องทุกวัน</p> <p>2. ให้นักเรียน บุคลากร และผู้ในสถานศึกษา ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา</p> <p>3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ใบหน้า ตา จมูก ปาก ไม่จำเป็น</p>	<p>1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงบริเวณจุดแรกที่เข้าสถานศึกษาโดยให้ดำเนินการคัดกรองทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา ทุกครั้งและต้องมีการคัดกรองอย่างต่อเนื่องทุกวัน</p> <p>2. ให้นักเรียน บุคลากร และผู้ในสถานศึกษา ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา</p> <p>3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ บริเวณอาคาร โรงอาหาร และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ใบหน้า ตา จมูก ปาก ไม่จำเป็น</p>	<p>1. ให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกัน หลังใช้งานทุกครั้ง</p> <p>2. จัดให้มีพื้นที่ที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือกลุ่มย่อย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร</p> <p>3. ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช่สิ่งของร่วมกับผู้อื่น</p> <p>4. จัดให้มีห้องพยาบาลสำหรับแยกผู้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจออกจากผู้มีอาการป่วยระบบอื่น</p> <p>5. จัดให้มีการสื่อสารความรู้ การป้องกันโรคโควิด19 แก่</p>

มิติ	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34</p>	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนชุมชนยุวมัธยมศึกษา</p>
	<p>มาตรการหลัก</p>	<p>มาตรการเสริม</p>
	<p>4. ให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่น ระหว่าง โต๊ะเรียน ที่นั่งเรียนที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดิน จุดรอคอย กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอในการจัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ควรจัด ให้มีการแบ่งกลุ่มจำนวนนักเรียน ให้มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน การแบ่งจำนวนนักเรียน หรือการใช้ พื้นที่ใช้สอยบริเวณสถานศึกษา ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักSocial distancing 5. เปิดประตู หน้าต่างให้ อากาศ ถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยขีดทำความ สะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้าเรียน พักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบ</p>	<p>นักเรียน บุคลากรเพื่อให้สามารถ ล้างมือ ล้างและถอดหน้ากากอย่างถูก วิธีการเก็บรักษาหน้ากากช่วงพักเที่ยง และการทำความสะอาดสถานที่และ อุปกรณ์ของใช้ที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนจัดให้มีนักเรียนแกนนำ สุขภาพนักเรียนที่มีจิตอาสาเป็น อาสาสมัครในการช่วยดูแล สุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือ ดูแลรุ่นน้องด้วย 6. กรณีมีรถรับ-ส่งนักเรียน เน้นให้ผู้โดยสารทุกคนสวม หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ความสะอาดยานพาหนะและบริเวณ จุดสัมผัสร่วมกัน</p>
	<p>4. ให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่น ระหว่าง โต๊ะเรียน ที่นั่งเรียนที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดิน จุดรอคอย กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอในการจัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ควรจัด ให้มีการแบ่งกลุ่มจำนวนนักเรียน แต่ละชั้นเรียนหรือการใช้พื้นที่ใช้สอย บริเวณสถานศึกษาตามความเหมาะสม โดยยึดหลักSocial distancing 5. เปิดประตู หน้าต่างให้ อากาศ ถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยขีดทำความ สะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้าเรียน พักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบ</p>	<p>นักเรียน บุคลากรเพื่อให้สามารถ ล้างมือ ล้างและถอดหน้ากากอย่างถูก วิธีการเก็บรักษาหน้ากากช่วงพักเที่ยง และการทำความสะอาดสถานที่และ อุปกรณ์ของใช้ที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนจัดให้มีนักเรียนแกนนำ สุขภาพนักเรียนที่มีจิตอาสาเป็น อาสาสมัครในการช่วยดูแล สุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือ ดูแลรุ่นน้องด้วย 6. กรณีมีรถรับ-ส่งนักเรียน เน้นให้ผู้โดยสารทุกคนสวม หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ความสะอาดยานพาหนะและบริเวณ จุดสัมผัสร่วมกัน</p>

มติ	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34</p> <p>มาตรการหลัก</p>	<p>มาตรการเสริม</p>	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนชุมชนวมวิทย์</p> <p>มาตรการเสริม</p>
	<p>ฝ่าปิดและรวบรวมขยะ ออกจากห้องเรียนเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน</p> <p>6. ให้พิจารณาควบคุมจำนวนนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ลดแออัดหรือลดเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น หรือเลื่อนเวลาทำกิจกรรม โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>		<p>ฝ่าปิดและรวบรวมขยะ ออกจากห้องเรียนเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน</p> <p>6. ให้พิจารณาควบคุมจำนวนนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ลดแออัดหรือลดเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น หรือเลื่อนเวลาทำกิจกรรม โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>
2.การเรียนรู้	<p>1. จัดหาสื่อความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 สำหรับใช้ในการเรียนการสอนการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย และนักเรียนทุกคนเข้าถึงได้</p> <p>2. เตรียมความพร้อมด้านการเรียนของเด็กรายละเอียดสอดคล้องกับ</p>	<p>1. ไม่ปล่อยให้เด็กและวัยรุ่นอยู่กับสื่อออนไลน์ (ที่ไม่ใช่สื่อการเรียนสอน) นานเกินไปโดยกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน</p> <p>2. ให้สถานศึกษาและนักเรียนประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามเครื่องมือที่กำหนด</p>	<p>1. ไม่ปล่อยให้เด็กและวัยรุ่นอยู่กับสื่อออนไลน์ (ที่ไม่ใช่สื่อการเรียนสอน) นานเกินไปโดยกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน</p> <p>2. ให้สถานศึกษาและนักเรียนประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามเครื่องมือที่กำหนด</p>

<p>มิติ</p>	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเป็นภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34</p>	<p>มาตรการเตรียมความพร้อมเป็นภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัย</p>	
	<p><b>มาตรการหลัก</b></p> <p>พัฒนาการด้านสังคมอารมณ์และ สติปัญญา</p> <p>3. สร้างความเข้มแข็งของระบบ ช่วยเหลือให้นักเรียนโดยบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน ทักษะชีวิตและความเข้มแข็งทางใจ เข้าในการเรียนการสอนปกติ</p>	<p><b>มาตรการเสริม</b></p> <p>3. สนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อ ด้านสุขภาพในรูปแบบและผ่าน ช่องทางหลากหลาย</p>	<p><b>มาตรการเสริม</b></p> <p>3. สนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อ ด้านสุขภาพในรูปแบบและผ่าน ช่องทางหลากหลาย</p>

มิติ	มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34	มาตรการเสริม	มาตรการหลัก	มาตรการเสริม
<p>3. การครอบคลุมถึง</p> <p>เด็กด้อยโอกาส</p> <p>ก.เด็กพิเศษ</p> <p>ข.เด็กในพื้นที่</p> <p>เฉพาะทางไกลมาก</p>	<p>1. จัดหาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เจล สบู แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากผ้า หน้ากากป้องกัน อย่างเพียงพอ สำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>2. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา</p> <p>3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง</p> <p>4. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและที่นอนให้ถูกสุขลักษณะ</p> <p>5. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติงานสถานศึกษา</p> <p>6. มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ</p>	<p>1. ประสานและแสวงหาการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 จากหน่วยงานของจังหวัดหรือในท้องถิ่น</p> <p>2. ประสานการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาภารกิจกรมผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>กรณีมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา</p> <p>3. ใช้สื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโรคโควิด19 และแนวทางการดูแลตัวเองโดยคำหนึ่งถึงข้อจำกัดทางภาษาและสังคม</p> <p>กลุ่มนักเรียนพิการเรียนร่วมเลือกสื่อที่เป็นหรือรูปภาพเสียงที่เข้าใจง่ายมากกว่าใช้ตาเพียงอย่างเดียว</p>	<p>1. จัดหาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เจล สบู แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากผ้า หน้ากากป้องกัน อย่างเพียงพอ สำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>2. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา</p> <p>3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง</p> <p>4. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและที่นอนให้ถูกสุขลักษณะ</p> <p>5. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติงานสถานศึกษา</p> <p>6. มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ</p>	<p>1. ประสานและแสวงหาการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 จากหน่วยงานของจังหวัดหรือในท้องถิ่น</p> <p>2. ประสานการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาภารกิจกรมผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>กรณีมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา</p> <p>3. ใช้สื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโรคโควิด19 และแนวทางการดูแลตัวเองโดยคำหนึ่งถึงข้อจำกัดทางภาษาและสังคม</p> <p>กลุ่มนักเรียนพิการเรียนร่วมเลือกสื่อที่เป็นหรือรูปภาพเสียงที่เข้าใจง่ายมากกว่าใช้ตาเพียงอย่างเดียว</p>

มิติ	มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34	มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนชุมชนยวมวิทยา	มาตรการเสริม
	<b>มาตรการหลัก</b> การเรียนรู้หรือด้านพฤติกรรม อารมณ์ที่สามารถเรียนรู้ร่วมกับ เด็กปกติได้แก่นักเรียนที่มี บกพร่องทางสติปัญญาบกพร่อง ทางการเรียนรู้ บกพร่องด้าน พฤติกรรมอารมณ์ บกพร่องด้าน ร่างกาย รวมถึงภาวะสมาธิ สั้นและเด็กออทิสติก	<b>มาตรการหลัก</b> การเรียนรู้หรือด้านพฤติกรรม อารมณ์ที่สามารถเรียนรู้ร่วมกับ เด็กปกติได้แก่นักเรียนที่มี บกพร่องทางสติปัญญาบกพร่อง ทางการเรียนรู้ บกพร่องด้าน พฤติกรรมอารมณ์ บกพร่องด้าน ร่างกาย รวมถึงภาวะสมาธิ สั้นและเด็กออทิสติก	<b>มาตรการเสริม</b>
<b>4. สวัสดิภาพและ การคุ้มครอง</b>	<b>มาตรการหลัก</b> 1. จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนป่วยกักตัว หรือกรณีปิดสถานศึกษาชั่วคราว 2. จัดเตรียมแนวปฏิบัติเพื่อลดการ รังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)	<b>มาตรการหลัก</b> 1. จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนป่วยกักตัว หรือกรณีปิดสถานศึกษาชั่วคราว 2. จัดเตรียมแนวปฏิบัติเพื่อลดการ รังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)	<b>มาตรการเสริม</b> 1. สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคคล ฝายให้ข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นใน มาตรการป้องกันและการดูแล ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ ในสถานศึกษาโดยเฉพาะ การระมัดระวังการสื่อสารและ
		<b>มาตรการเสริม</b> 1. สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคคล ฝายให้ข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นใน มาตรการป้องกันและการดูแล ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ ในสถานศึกษาโดยเฉพาะ การระมัดระวังการสื่อสารและ	<b>มาตรการเสริม</b> 1. สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคคล ฝายให้ข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นใน มาตรการป้องกันและการดูแล ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ ในสถานศึกษาโดยเฉพาะ การระมัดระวังการสื่อสารและ

มีติ	มาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34	มาตรการเสริม	มาตรการหลัก	มาตรการเสริม
	<p>3. จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้าน การจัดจัดการความเครียดของครู และบุคลากร</p> <p>4. ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของ บุคลากรและนักเรียนตรวจสอบเรื่อง การกักตัวให้ครบ14 วันก่อนมาทำ การเรียนการสอนตามปกติและทุกวัน เปิดเรียน</p> <p>5. กำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบสำหรับบุคลากรและ นักเรียนที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วย ด้วยโรคโควิด19 โดยไม่ถือเป็น วันลาหรือวันหยุดเรียน</p>	<p>คำพูดที่มีผลต่อทัศนคติเพื่อลด การรังเกียจการตีตราทางสังคม (Social stigma) กรณีที่อาจพบ บุคลากรในสถานศึกษานักเรียน ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด19</p> <p>2. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริง ต้องให้หยุดรักษาก่อนจะหาย ปกติโดยนำหลักฐานไปรับรองแพทย์ มายืนยันเพื่อกลับเข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ถือว่าขาดเรียนหรือขาดงาน</p> <p>3. กักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ควบคุมโรคและดำเนินการช่วยเหลือ เช่นเดียวกับผู้ป่วย</p>	<p>3. จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้าน การจัดจัดการความเครียดของครู และบุคลากร</p> <p>4. ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของ บุคลากรและนักเรียนตรวจสอบเรื่อง การกักตัวให้ครบ14 วันก่อนมาทำ การเรียนการสอนตามปกติและทุกวัน เปิดเรียน</p> <p>5. กำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบสำหรับบุคลากรและ นักเรียนที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วย ด้วยโรคโควิด19 โดยไม่ถือเป็น วันลาหรือวันหยุดเรียน</p>	<p>คำพูดที่มีผลต่อทัศนคติเพื่อลด การรังเกียจการตีตราทางสังคม (Social stigma) กรณีที่อาจพบ บุคลากรในสถานศึกษานักเรียน ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด19</p> <p>2. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริง ต้องให้หยุดรักษาก่อนจะหาย ปกติโดยนำหลักฐานไปรับรองแพทย์ มายืนยันเพื่อกลับเข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ถือว่าขาดเรียนหรือขาดงาน</p> <p>3. กักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ควบคุมโรคและดำเนินการช่วยเหลือ เช่นเดียวกับผู้ป่วย</p>
5. นโยบาย	<p>1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>1. จัดระบบให้นักเรียนสามารถเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กรณีขาดเรียนลาป่วยปิด สถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียน</p>	<p>1. จัดระบบให้นักเรียนสามารถเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กรณีขาดเรียนลาป่วยปิด สถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียน</p>



<p>มติ</p>	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34</p>	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา</p>	<p>มาตรการเสริม</p>	<p>มาตรการหลัก</p>
<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34</p>	<p>มาตรการเสริม</p>	<p>มาตรการหลัก</p>	<p>มาตรการเสริม</p>	<p>มาตรการหลัก</p>
<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา</p>	<p>มาตรการเสริม</p>	<p>มาตรการหลัก</p>	<p>มาตรการเสริม</p>	<p>มาตรการหลัก</p>
<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา</p>	<p>มาตรการเสริม</p>	<p>มาตรการหลัก</p>	<p>มาตรการเสริม</p>	<p>มาตรการหลัก</p>

<p>มติ</p>	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34</p>	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนชุมชนมหาวิทยาลัย</p>	<p>มาตรการเสริม</p>
<p>มาตรการหลัก</p> <p>ประกอบด้วย ครู บุคลากร สถานศึกษานักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง 6. กำหนดบทบาทหน้าที่โดย มอบหมายครู ครูนอมนายหรือ บุคลากรสถานศึกษา ทำหน้าที่ 7. คัดกรองวัดไข้นักเรียน สังเกต สอบถามอาการเสี่ยงและ ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ให้บริการในห้องพยาบาล รวมทั้งการดูแลทำความสะอาดใน บริเวณสถานศึกษาและบริเวณจุด เสี่ยง</p> <p>8. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท ของสถานศึกษา</p> <p>9. ให้สถานศึกษาประเมินตนเองเพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน</p>	<p>มาตรการเสริม</p> <p>ชนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่ได้ รอคอยได้น้อย) ทำให้เด็กกลุ่มนี้เสี่ยง ต่อการสัมผัสกับบุคคลอื่น</p>	<p>มาตรการหลัก</p> <p>ประกอบด้วย ครู บุคลากร สถานศึกษานักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง 6. กำหนดบทบาทหน้าที่ โดย มอบหมายครู ครูนอมนายหรือ บุคลากรสถานศึกษา ทำหน้าที่ คัดกรอง วัดไข้นักเรียน สังเกต สอบถามอาการเสี่ยงและ ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ให้บริการในห้องพยาบาล รวมทั้งการดูแลทำความสะอาดใน บริเวณสถานศึกษาและบริเวณจุด เสี่ยง</p> <p>7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท ของสถานศึกษา</p> <p>8. โรงเรียนประเมินตนเองเพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน</p>	<p>มาตรการเสริม</p> <p>ชนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่ได้ รอคอยได้น้อย) ทำให้เด็กกลุ่มนี้เสี่ยง ต่อการสัมผัสกับบุคคลอื่น</p>

<p>มิติ</p>	<p>มาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34</p>	<p>มาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา</p>
	<p><b>มาตรการหลัก</b></p> <p>แบบประเมินตนเองสำหรับ สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19</p> <p>10. มีมาตรการการจัดการด้าน ความสะอาด รับ- ส่งนักเรียนและ ชี้แจงผู้ประกอบการเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 11. เสริมสร้างวัคซีนชุมชนใน สถานศึกษาโดยมาตรการ “4 สร้าง 2 ใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างสถานศึกษาที่รู้สึก...</li> <li>“ปลอดภัย”(safety)</li> <li>- สร้างสถานศึกษาที่.....</li> <li>“สงบ” (calm)</li> <li>- สร้างสถานศึกษาที่มี.....</li> <li>“ความหวัง” (Hope)</li> <li>- สร้างสถานศึกษาที่.....</li> </ul>	<p><b>มาตรการเสริม</b></p> <p>แบบประเมินตนเองสำหรับ สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19</p> <p>9. มีมาตรการการจัดการด้าน ความสะอาด รับ- ส่งนักเรียนและ ชี้แจงผู้ประกอบการเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 10. เสริมสร้างวัคซีนชุมชนใน สถานศึกษาโดยมาตรการ “4 สร้าง 2 ใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างสถานศึกษาที่รู้สึก...</li> <li>“ปลอดภัย”(safety)</li> <li>- สร้างสถานศึกษาที่.....</li> <li>“สงบ” (calm)</li> <li>- สร้างสถานศึกษาที่มี.....</li> <li>“ความหวัง” (Hope)</li> <li>- สร้างสถานศึกษาที่.....</li> </ul>

<p>มิติ</p>	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34</p>	<p>มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของโรงเรียนขุนเขามหาวิทยาลัย</p>	<p>มาตรการเสริม</p>	<p>มาตรการหลัก</p>	<p>มาตรการเสริม</p>
	<p>มาตรการหลัก</p> <p>“เข้าใจเห็นใจและให้ออกัส” (De-stigmatization) - ใช้ศักยภาพสถานศึกษาและ ชุมชน(Efficacy) เช่นระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบ่งปัน ทรัพยากรในชุมชน - ใช้สายสัมพันธ์ในสถานศึกษา (Connectedness) 10. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามให้มีการดำเนินงานตาม มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด 12. รายงานผลการดำเนินการจัดการ เรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทราบเป็นรายสัปดาห์ ตามเครื่องมือ ที่กำหนด</p>	<p>มาตรการหลัก</p> <p>“เข้าใจเห็นใจและให้ออกัส” (De-stigmatization) - ใช้ศักยภาพสถานศึกษาและ ชุมชน(Efficacy) เช่นระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบ่งปัน ทรัพยากรในชุมชน - ใช้สายสัมพันธ์ในสถานศึกษา (Connectedness) 11. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามให้มีการดำเนินงานตาม มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด 12. รายงานผลการดำเนินการจัดการ เรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทราบเป็นรายสัปดาห์ ตามเครื่องมือ ที่กำหนด</p>			

<p>มติ</p>	<p>มาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน          ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)          ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 34</p>	<p>มาตรการเสริม</p>	<p>มาตรการหลัก</p>	<p>มาตรการเสริม</p>
	<p>1. พิจารณาการใช้งบประมาณของ          สถานศึกษาสำหรับกิจกรรมการ          ป้องกันการระบาดของโรคโควิด19          ตามความจำเป็นและเหมาะสม          2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด          19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรใน          สถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้าหรือ          หน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอล์ สบู่          เป็นต้น</p>	<p>1. ประสานงานและแสวงหาแหล่งทุน          และการสนับสนุนจากหน่วยงาน          องค์กรหรือภาคเอกชน          2. พิจารณาหาบุคลากรเพิ่มเติมในการ          ดูแลนักเรียนและการจัดการ          สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา</p>	<p>1. พิจารณาการใช้งบประมาณของ          สถานศึกษาสำหรับกิจกรรมการ          ป้องกันการระบาดของโรคโควิด19          ตามความจำเป็นและเหมาะสม          2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด          19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรใน          สถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้าหรือ          หน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอล์ สบู่          เป็นต้น</p>	<p>1. ประสานงานและแสวงหาแหล่งทุน          และการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร          หรือภาคเอกชน          2. พิจารณาหาบุคลากรเพิ่มเติมในการ          ดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อม          ในสถานศึกษา</p>